



ที่ ชร ๕๔๒๐๒/ *มอ*

สำนักงานเทศบาลตำบลพญาเม็งราย
๒๓๔ หมู่ ๑๑ ตำบลเม็งราย
อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

มอ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยเทศบาลตำบลพญาเม็งราย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงลานผิวจราจรลาดยาง PARA CAPE SEAL สำนักงานเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยมีเงื่อนไขในการสอบราคาตามประกาศเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ที่ได้ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบราคาของเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกันและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและใคร่ขอความอนุเคราะห์ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายถนอม ชูสมัย)

นายกเทศมนตรีตำบลพญาเม็งราย

กองคลัง

งานพัสดุและทรัพย์สิน

โทร. ๐๕๓-๗๙๔๑๐๕ ต่อ ๓๐๐

โทรสาร.๐๕๓-๗๙๔๑๑๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศ เทศบาลตำบลพญาเม็งราย

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงลานผิวจราจรลาดยาง PARA CAPE SEAL สำนักงานเทศบาล
ตำบลพญาเม็งราย มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร

เทศบาลตำบลพญาเม็งรายมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงลานผิวจราจรลาดยาง PARA CAPE SEAL สำนักงานเทศบาลตำบลพญาเม็งราย มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร ราคาของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

โครงการปรับปรุงลานผิวจราจรลาดยาง PARA CAPE SEAL สำนักงานเทศบาลตำบลพญาเม็งราย มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลพญาเม็งรายกำหนด ราคาตามงบประมาณ ๑,๐๖๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และราคากลาง ๑,๐๖๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ปี กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๔๔ วัน ขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคา ชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลพญาเม็งรายเชื่อถือได้

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าสอบราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าต้องมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานภาครัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอสอบราคา กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระทุชชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลพญาเม็งราย

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลพญาเม็งราย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาข้างครั้งนี้

๖. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๗. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๘. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๙. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

กำหนดคุณสมบัติที่ก่อสร้างในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลพญาเม็งราย และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตำบลพญาเม็งราย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง โดยขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์ www.pmtessabal.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๕-๕๑๐๕ ต่อ ๓๐๐ ในวันและเวลาราชการ

